

Đề phổ biến trên các phương tiện truyền thông
Văn phòng thông tin liên lạc: (714) 741-5280



Liên lạc: Ursula Luna-Reynosa
(714) 741-5135/ursulal@ggcity.org
Ban Phát Triển Cộng Đồng

Thứ Năm, 25 tháng Bảy, 2024

CHƯƠNG TRÌNH KHÁM PHÁ ẨM THỰC 'FOODS OF GARDEN GROVE' GIỚI THIỆU NHỮNG MÓN ĂN ĐẶC TRƯNG TẠI THÀNH PHỐ TỪ KHẮP NƠI TRÊN THẾ GIỚI

Thành phố Garden Grove khởi động lại chương trình 'Ẩm thực Garden Grove' (Foods of Garden Grove), giới thiệu hơn 100 nhà hàng địa phương với nền ẩm thực phong phú từ khắp nơi trên thế giới được yêu thích tại Garden Grove.

Thị trưởng Steve Jones chia sẻ, "Sáng kiến này là vì muốn hỗ trợ những doanh nghiệp nhỏ tại Thành phố, mọi người khi muốn tìm kiếm danh sách các nhà hàng hoặc món ăn yêu thích có thể thông qua trang mạng, các địa điểm trong khu vực Little Saigon tại Garden Grove và Koreatown tại Orange County, các nhà hàng có những món Latin, hay nhà hàng tại địa phương có trong danh sách Michelin Guide."

Thị trưởng Steve Jones, một người tự nhận yêu thích ẩm thực, đã đưa ra ý tưởng này vào năm 2021 để giúp quảng bá các nhà hàng địa phương vào lúc cao điểm của đại dịch. "Từ đầu, chương trình này đã là một công việc thật sự mang lại sự yêu thích, kết nối cộng đồng và doanh nghiệp địa phương qua ngôn ngữ chung của ẩm thực. Garden Grove là một cộng đồng sôi động với nền văn hóa của các sắc dân, phong tục, và nền ẩm thực tại địa phương chúng ta đã nói lên điều đó một cách tuyệt vời," Thị trưởng Garden Grove Steve Jones cho biết.

CHƯƠNG TRÌNH KHÁM PHÁ ẨM THỰC 'FOODS OF GARDEN GROVE' 2-2-2

Sự quay trở lại lần này làm nổi bật nền ẩm thực phong phú và đa dạng tại Garden Grove do công ty 'The Culinary CMO' tại Orange County thể hiện. Các video và phỏng vấn được chia sẻ trên các nền tảng xã hội của 'Foods of Garden Grove', bao gồm Instagram, TikTok và YouTube, cũng như trang web 'Foods of Garden Grove' của thành phố, tại ggcity.org/foodsofgardengrove. Trên trang web này có sẵn thông tin và bản đồ của các nhà hàng theo danh mục ẩm thực.

Một gian hàng 'Foods of Garden Grove' sẽ có mặt tại sự kiện cộng đồng 'National Night Out' sắp tới để cung cấp thông tin về chương trình. Sự kiện 'National Night Out' sẽ diễn ra vào Thứ Ba, ngày 6 tháng Tám, 2024, từ 5:00 chiều đến 8:00 tối, trước Trụ sở cảnh sát Garden Grove, địa chỉ 11301 Acacia Parkway. Thông tin chi tiết tại trang ggcity.org.

Để biết thêm chi tiết, coi tại trang ggcity.org/foodsofgardengrove, hoặc liên lạc Ban Phát triển Kinh tế và Nhà Ở tại số (714) 741-5135, hoặc Erin Peacock, Peacock PR tại (949) 939-1872, gửi email erin@peacock-pr.com.

###